

# 'รร.-ห้าง'ป่วนแผ่นดินไหว



โรงแรมเชียงใหม่ อ.พาน ภาพ : ณัฐวัตร ลภพงศ์



วัดอุดมภาสี อ.พาน ภาพ : RT @Unlimitedheart



วัดร่องขุน ภาพ : พีทิมุ พงษ์



ภาพ : ณัฐวัตร ลภพงศ์

แผ่นดินไหว : เกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ ศูนย์กลางอยู่บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกได้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ พบอาคารบ้านเรือน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และถนนได้รับความเสียหาย

## > เชียงรายระทึก 6.3 ริกเตอร์ > ประธานหอฯชี้หนักสุด 100 ปี

ยอดมณฑปวัดร่องขุน  
ศาลาพระอุโบสถพัง

ระทึกแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ ศูนย์กลางอยู่ที่ เชียงราย บ้านเรือน โรงแรม ถนน ห้างสรรพสินค้า เสียหาย หลายจังหวัด ประชาชนแตกตื่น หนี อลหม่าน แรงสั่นสะเทือนถึงกทม. ชีหนักสุด รอบ 100 ปี นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว เชียงใหม่ หัวหน้าอาฟเตอร์ช็อก



อ่านประกอบ : นักวิชาการชี้พบรอยเลื่อนเสี่ยงแผ่นดินไหวหลายจุด > 4

ต่อจากหน้า > 1

: รร.-ห้าง

เกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้หลายจังหวัด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อถนน ตัวอาคารบ้านเรือน โรงแรม และห้างสรรพสินค้า ในหลายพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.08 น.วานนี้(5พ.ค.)เกิดแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.1 ริกเตอร์ ศูนย์กลางอยู่ อ.พาน จ.เชียงราย แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยาขณะที่ตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(กทม.)รับรู้ได้ในบางจุด

โดยเฉพาะที่ จ.เชียงราย พบว่า อาคารบ้านเรือน และตึกสูงได้รับความเสียหายหลายแห่ง โดยที่โรงแรมเชียงใหม่ อ.พาน จ.เชียงราย ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เบื้องต้นพบว่าตัวอาคาร

ราวตั้งแต่ชั้น 3 ลงมา ร้านค้าหลายแห่งข้าวของกระจัดกระจายไปทั่ว

ขณะที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย กระเบื้องหลังคาร่วงลงมาเป็นแถบ ส่วนบริเวณถนนสายเชียงราย-พาน มีรอยแยกแตกเป็นทางยาวและกว้างหลายเมตร และยังมีพระพุทธรูปได้รับความเสียหายถึงขนาดเสียหาย

นายสว่าง ม่อมดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โรงแรมเชียงราย ตั้งอยู่ใจกลาง อ.พาน ได้รับความเสียหายตัวอาคารแตกกร้าว และพบว่าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ.พาน กระจัดด้านหน้าแตกกระจายออกมา

นอกจากนี้ พบความเสียหายที่ถนนสาย อ.แม่ลาว-อ.แม่สรวย ที่บ้านหนองเก้าห้อง ต.ดงมะดะอ.แม่ลาว ผิวถนนตรงกลางแตกกร้าวเป็นระยะทางยาวหลายสิบเมตร บางจุดมีความกว้างมากกว่า 1-2 เมตร และลึกกว่า 1 เมตร นอกจากนี้ ยังพบมีบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งมงคล ต.เมืองพาน อ.พาน และบ้านสันลมจอย ต.ดงมะดะอ.แม่ลาว ได้รับความเสียหายหลายหลัง

สำหรับแผ่นดินไหวดังกล่าว ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย แยกดินวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาที่แจ้ง โดยเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย ผู้คนที่กำลังจับจ่ายใช้สอยอยู่ในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวต่างวิ่งหนีกันอลหม่านออกมาด้านนอกตัวอาคาร เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

**สินค้าห้างร่วงเกลื่อน**  
ขณะที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสอ.พาน จ.เชียงราย และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงราย มีรายงานว่า ประชาชนหนีออกจากพื้นที่ที่มีสินค้ากระจัดกระจายเกลื่อนตกจากชั้นวาง (เชลล์สินค้า) ขณะที่สนามบิน จ.เชียงราย พบอาคารมีรอยร้าวและมีเพดานร่วง

หลังเกิดเหตุการณ์ ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บินด่วนไปตรวจจุดเสี่ยงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของเชียงรายออกอากาศไม่ได้

นายชวลิต ลายเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางที่ อ.พาน พบว่า อาคารสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ของ อสมท ซึ่งส่งสัญญาณช่อง 3 และช่อง 9 ในพื้นที่ดอยปุย จ.เชียงราย ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว

โดยพบว่าเครื่องส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ซึ่งอยู่ใต้พื้นดินได้รับความเสียหาย โดยมีอุปกรณ์บางส่วนชำรุด ทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณออกอากาศช่อง 3 ในพื้นที่เชียงราย โดยเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมอุปกรณ์ ตลอดจน



ห้างเซ็นทรัลเชียงราย ภาพ : ณัฐวัตร สกพิงค์

นี้(สพ.ค.)  
ขณะที่เครื่องส่งสัญญาณช่อง 9 ได้รับความเสียหายเล็กน้อย และสามารถออกอากาศช่อง 9 ได้ตามปกติ แต่อาคารสำนักงานมีรอยร้าวจากผลกระทบแผ่นดินไหว

### ชาวเชียงใหม่แตกตื่นแผ่นดินไหว

ขณะเดียวกันที่จ.เชียงใหม่ ประชาชนแตกตื่นกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จากรายงานเบื้องต้นพบว่าพื้นที่จ.เชียงใหม่เกิดความสั่นสะเทือนนานกว่า 2 นาที ประชาชนที่อยู่บนพื้นราบรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน ส่วนผู้ที่อยู่บนตึกสูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไปต่างแตกตื่นและออกมาในพื้นที่โล่ง โดยเฉพาะที่ศูนย์การค้าเมญา และเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ประชาชนที่เข้าจับจ่ายซื้อของต่างวิ่งแตกตื่นกันอลหม่านและต่างแยกย้ายกลับบ้าน เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

### น่าน-อุดรดิติล"สะเทือน

ส่วนที่ จ.น่าน หลายหมู่บ้านในพื้นที่เช่นบ้านบุปผาราม อ.ภูเพียง และในเขตเทศบาลเมืองน่าน ต่างรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว จ.ส.อ.สันติไผ่ญู จารุพิพัฒน์บุตร อยู่บ้านเลขที่ 286/1 ซอย 8 ถนนมหาศ กล่าวไว้ว่า ขณะอยู่ในบ้านได้เกิดแผ่นดินไหวรู้สึกได้ โดยแรงสั่นสะเทือนทำให้เก้าอี้ล้มเป็นเวลาประมาณ 7 วินาที

แรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหว ยังรับรู้ได้ทั่ว จ.อุดรดิติล โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองอุดรดิติล ประชาชนแตกตื่นวิ่งหนีออกจากบ้านเรือนและตึกสูง โดยนายทวีศักดิ์ พุ่มทำอัฐ อายุ 64 ปี ชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองอุดรดิติล กล่าวด้วยความตื่นเต้นหลังพากรบาย ลูก หลานวัย 4 ขวบ และ 7 ขวบ วิ่งออกจากบ้านหลังตัวบ้าน สั่นสะเทือนว่า ช่วงเกิดเหตุครอบครัวอยู่ที่อยู่บนบ้าน จากนั้นตัวบ้านไหวสะเทือนรับรู้ได้ประมาณ 2 นาที ด้วยความตกใจจึงรีบพาทุกคนออกจากบ้าน จากนั้นจึงรู้ว่าเกิดแผ่นดินไหว

### กทม.ตึกสูงสะเทือน

สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนที่อยู่ตามอาคารสูง และคอนโดมิเนียมหลายแห่งต่างรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าว บางอาคารประชาชนต่างพากันวิ่งออกมาภายนอก อาทิ

ตึกไบเทค เซ็นทรัลเวิลด์ อาคาร 12 ชั้นของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

นอกจากนี้ยังมีประชาชนพากันโทรศัพท์เข้ามาในรายการวิทยุ จส.100 ระบุว่า รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนขณะพักอาศัยอยู่ในตึกสูง บางรายถึงขนาดบอกว่าขณะนั่งพักอาศัยอยู่ที่ชั้น 23 ย่านราชดำริ ทั้งคอมไฟ และมูลิ่ ได้เกิดอาการสั่นสะเทือน ทำให้หลายคนต้องเปิดประตูวิ่งลงมาด้วยความแตกตื่น

### ยอดมณฑปศาลาวิตรองชุนพัง

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ออกแบบและก่อสร้างวัดร่องชุน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย กล่าวว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้อยอดมณฑปศาลาหลังพระอุโบสถ วัดร่องชุน หักงอ และกระเบื้องหลังคาหล่นลงมาเกือบทั้งหมด รวมทั้งผนังด้านหน้าทางเข้า ที่มีภาพจิตรกรรมเสียหายทั้งหมดเช่นกัน ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุความเสียหายได้ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้าง เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวติดต่อกันอย่างรุนแรงติดต่อกัน 4-5 ครั้ง โชคดีแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

### ศภช.เผยดินไหวแรง6.3ริกเตอร์

ขณะที่เมื่อเวลา 20.00 น. ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ(ศภช.) แจ้งว่า เหตุแผ่นดินไหวบนบกดังกล่าวมีความแรงขนาด 6.3 ความลึก 10 กม. บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่าได้ตื่นตระหนก และโปรดระมัดระวังสภาพเตอร์ซ็อกที่อาจตามมา โดยขอให้อยู่ในที่ปลอดภัยต่อไปอีก 12-24 ชั่วโมง

### ชี้สร้างความเสียหายให้กับโรงแรม

นายบุญธรรม ทิพย์ประสค์ ประธานหอการค้าจ.เชียงราย กล่าวถึงเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ว่า ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 100 ปี ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับโรงแรม รวมถึงสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่อ.พาน อ.ป่าแดด อ.แม่จัน

ประธานหอการค้าเชียงราย กล่าวอีกว่า ในพื้นที่จ.พะเยา เป็นที่ทราบกันดีว่ามีรอยเลื่อนแผ่นดินโลกพาดผ่าน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ซึ่งในจะได้กล่าวถึงจุดเกิดเหตุต่างๆ ถึงความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้น

ต่อไป

### นักท่องเที่ยวตื่นตระหนก

นายสรวิศ ชาญชัย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหว ส่งผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความตื่นตระหนกพอสมควร เพราะรู้สึกถึงแรงสั่นไหวค่อนข้างชัดเจน ขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็วิตกกังวลกับเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากในระดับนี้ ทำให้หลังจากนั้น นักท่องเที่ยวต่างเฝ้าระวังว่าจะเกิดเหตุอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีก

### เซ็นทรัลฯยันไม่กระทบโครงสร้างศูนย์

แหล่งข่าวจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย เบ็ดเผยว่า จากรายงานยังไม่พบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหว จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อศูนย์การค้าแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีขั้นตอนในการดูแลงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน และป้องกันภัยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ยอมรับว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทำให้สินค้าที่ตั้งอยู่บนชั้นวาง ตกหล่นเสียหายบ้าง

### เผยความเสียหายภาคธุรกิจ

ทั้งนี้สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในส่วนของภาคธุรกิจ อาทิ เซ็นทรัล พลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , คอนโด ชั้น 17 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , อาคารสูงที่รัชดา กรุงเทพฯ, อาคารสูง เขตพญาไท รวมถึงโรงแรมพลาซ่า แอททินี ถนนวิบูลย์, คอนโด ย่านลาดพร้าว และตึกโนเบล ซอยอารีย์ เป็นต้น